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เกษตรฯ จัด ประชุมยางนานาชาติ  ผู้เชี่ยวชาญ-นักวิชาการวงในท้ังไทยและเทศเข้าร่วมกว่า 250 
คน คาดการณ์อีก 10 ปีข้างหน้าลงทุนกับยางพารายังคุ้มค่า  หลังวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการ
ใช้ยังพุ่งสูง 
 

  นายศุภชัย  โพธิ์สุ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยภายหลังเป็น
ประธานเปิดการประชุมยางนานาชาติ  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์  กรุงเทพฯ ว่า  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้จัดการประชุมยางนานาชาติขึ้น ในหัวข้อ “ยางยังมีอนาคตที่สดใสอย่างยั่งยืนจริงหรือ ” ณ 
โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ ซึ่ งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวิชาการในงานฉลองครบรอบส านักงาน
กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง (สกย.) “กึ่งศตวรรษ สกย .พัฒนายางพาราไทย เทิดไท้องค์ราชัน ” เพื่อ
ระดมข้อมูล รวมถึงวิเคราะห์หาค าตอบที่เป็นประโยชน์ต่อการวางนโยบายการผลิตและการใช้ยางของโลก  
ทั้งในประเทศผู้ผลิตและ ใช้ยางทั่วโลก ให้สอดคล้องกับอุปสงค์และอุปทานที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต 
เป็นการป้องกันการผลิตและการใช้ที่ขาดสมดุล อันก่อให้เกิดผลกระทบด้านราคาได้ในภายหลัง   
  นายศุภชัย  กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันมีหลายเหตุผลที่ท าให้ประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติราย
ใหญ่ที่สุดของโลกอ ย่างไทย ต้องสนใจวางแผนการผลิตอย่างรอบคอบ  เนื่องจากขณะนี้ทั้งไทยและ         
อีกหลายประเทศก าลังขยายพื้นที่ปลูกยางพารา เพื่อเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อการใช้ยางของโลกอย่าง
ต่อเนื่อง   ขณะเดียวกัน ประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติทั่วโลกประสบกับปัญหาวาตภัยและน้ าท่วม  รวมทั้ ง
ไทยที่มีสวนยางเสียหายจ านวนหนึ่ง  ประกอบกับการปลูกยางพารา ในประเทศไทย มีโครงสร้างการผลิต
เป็นระบบสวนยางรายย่อย  หากราคายางตกต่ าอาจส่งผลกระทบถึงเจ้าของสวนยางทั้งประเทศได้  การ
ประชุมนานาชาติครั้งนี้จึงเท่ากับเป็นการบูรณาการทุกหน่วยงานผู้รับผิดชอบเรื่องยางพาร าของไทย  
ตลอดจนองค์กรที่ดูแลรับผิดชอบด้านข้อมูลของประเทศผู้ผลิตและผู้ใช้ยางของโลก  เช่น กลุ่มศึกษาเรื่อง
ยางระหว่างประเทศ (IRSG) สมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (ANRPC) เป็นต้น  และยังมีประเทศผู้ใช้
ยางรายใหญ่ของโลก  เช่น  จีนและอินเดีย  รวมทั้งนักเศรษฐศาสตร์  ประมาณ 250 คน มาร่วมกันสัมมนา
และเสวนา  เพื่อน าไปสู่การวางนโยบายและแผนระดับชาติในเชิงปฏิบัติได้อย่างถูกต้องท าให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วนในโลกเกิดความมั่นใจยิ่งขึ้น 
  ด้าน ดร .หลักชัย  กิตติพล นายกสมาคมยางพาราไทย (TRA) กล่าวถึงสถานการณ์
ยางพาราของประเทศไทย ว่า  ในช่วงครึ่งปี 2554 สถานการณ์จะมีความผันผวนสูง รับบาลจึงควร
ด าเนินการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและประชาชนหันมาเลือกใช้วัตถุดิบที่ต้ังต้นมาจากยางพารามากยิ่งขึ้น
กว่าที่เป็นอยู่  เพื่อลดการใช้วัสดุอ่ืนทดแทนในช่วงที่ยางพารามีราคาถีบตัวขึ้นสูง เพื่อป้องกันปัญหา
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ปริม าณผลผลิตไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า  รวมถึงดูแลพื้นที่
เพาะปลูกใหม่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างใกล้ชิด  เนื่องจากการปลูกยางพาราเป็นการ
ลงทุนทางการเกษตรระยะยาว ที่เกษตรกรจ าเป็นต้องได้รับค าแนะน าทั้งด้านเทคนิคและการตลาดอย่าง
สม่ าเสมอ  เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพและตรงกับจังหวะที่ตลาดต้องการ ซึ่งจะช่วยให้ไทยมีส่วนแบ่งใน
ตลาดโลกมากยิ่งขึ้น  ส่วนสวนยางที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติในปีน้ี คิดเปรียบเทียบแล้วอยู่ใน
ระดับที่ไม่ถึง 1% และจะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดยางพาราในภาพรวม จะมีผลในทาง จิตวิทยาช่วงสั้นๆ 
เท่านั้น  ทั้งนี้  จากการสัมมนามีการวิเคราะห์คาดการณ์ความต้องการยางของโลก รวมถึงตลาดและราคา 
ในอีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั้งด้านผลผลิต  ราคา  และความต้องการใช้  ทั้งในส่วน
ของยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง อันจะส่ งผลถึงการขยายตัวของทั้งฝั่งผู้ผลิตและผู้รับซื้อส าคัญ
ในหลายประเทศส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย   
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